

BÁO CÁO

**Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri
tại Kỳ họp HĐND huyện thường lệ cuối năm 2022
(Phục vụ kỳ họp HĐND huyện thường lệ giữa năm 2023)**

Theo Báo cáo số 308/BC-MTTQ-BTT ngày 05/12/2022 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2022; UBND huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát và báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị như sau:

1. Về di dời tái định cư, giải phóng mặt bằng

1.1. Cử tri xã Ba Tiêu: Khu tái định cư Làng Trui (*Ba Tiêu*) đã được nhà nước đầu tư xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng, các hộ dân đã làm nhà ở, sinh sống nhiều năm; tuy nhiên, đến nay các hộ dân chưa được hưởng chính sách hỗ trợ di dời, tái định cư: 15.000.000 đồng/hộ. Đề nghị UBND huyện kiến nghị cơ quan thẩm quyền quan tâm hỗ trợ cho nhân dân theo đúng quy định của nhà nước

Nguồn kinh phí sự nghiệp đã được phân bổ để triển khai dự án tái định cư Làng Trui vào năm 2014 với số tiền 902,2 triệu đồng tại Quyết định số 2203/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh, tuy nhiên vào thời điểm năm 2015, 2016 chưa xác định hộ được hỗ trợ vì năm 2017, UBND tỉnh mới giao vốn đầu tư khởi công mới công trình tại Quyết định số 790/QĐ-UBND ngày 11/11/2017 và hoàn thành vào tháng 02/2022; mặt khác theo Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 (*áp dụng ngày 01/01/2017*) phải thực hiện nộp trả ngân sách tỉnh không được phép chuyển nguồn (*kinh phí hỗ trợ bố trí năm 2014, năm 2015, năm 2016 nộp trả vốn sự nghiệp*).

Đây là thực trạng chung về thực hiện hỗ trợ tái định cư tập trung trên địa bàn tỉnh (*kinh phí đầu tư khu tái định cư giao sau kinh phí sự nghiệp hỗ trợ nhân dân vào khu tái định cư*); UBND huyện đã kiến nghị UBND tỉnh đề nghị Trung ương bố trí lại vốn sự nghiệp để phân bổ kinh phí hỗ trợ di dời theo quy định nhưng đến nay chưa được bố trí.

1.2. Cử tri Phạm Văn Ếch, thôn Đá Chát, xã Ba Liên kiến nghị Công ty Thiên Tân kéo đường dây điện 110 kV đi qua rẫy nhà ông tại tiểu khu 366, Núi Gò Ka, Công ty đã chặt bỏ cây keo 4 năm tuổi mà không bồi thường cho gia đình ông. Kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết

Ngày 25/4/2023, Công ty Cổ phần thủy điện Thiên Tân đã làm việc với ông Phạm Văn Ếch và thống nhất chi trả tiền bồi thường với số tiền là 15.600.000 đồng (*mười lăm triệu sáu trăm nghìn đồng*).

1.3. Cử tri tổ 4 (*xóm Vả Chính*) thôn Nước Lãng, xã Ba Xa kiến nghị nhà nước di dời khẩn cấp 11 hộ/53 khẩu ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất, UBND xã Ba Xa rà soát chọn địa điểm thực hiện; dự kiến xây dựng khu tái định cư với quy mô khoảng 1,8 ha/ 25 lô đất với tổng kinh phí 7.067 triệu đồng; dự kiến triển khai chuẩn bị đầu tư năm 2023 sau khi có sự thống nhất của HĐND huyện. Kinh phí từ nguồn vốn đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, UBND huyện tổng hợp đề trình HĐND huyện thông qua tại kỳ họp thường lệ HĐND huyện giữa năm 2023.

2. Về đầu tư xây dựng

2.1. Cử tri xã Ba Lễ đề nghị Nhà nước làm cầu qua xóm ông Gòn - thôn Đồng Lâu, có trên 60 hộ dân để thuận lợi cho việc giao thương vận chuyển hàng hóa (*hiện nay cầu treo được thi công năm 2004 đã xuống cấp*)

Kiến nghị của cử tri là chính đáng, tuy nhiên nguồn vốn có hạn và danh mục công trình đã được phê duyệt tại Quyết định số 949/UBND ngày 16/12/2022 của UBND huyện không có danh mục công trình này. Trong thời gian tới yêu cầu UBND xã Ba Lễ tiếp tục rà soát các danh mục công trình thật sự cấp thiết để đề nghị UBND huyện tổng hợp và đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2026-2030.

2.2. Cử tri xã Ba Dinh đề nghị Nhà nước khắc phục và sửa chữa tuyến đường giao thông liên xã Ba Dinh - Ba Giang đoạn khúc cua đầu Cầu Nước Lô (*Km36*). Vì đoạn này có khúc cua gấp, che khuất tầm nhìn, hay bị ngập nước trong mùa mưa do không có mương thoát nước, gây nguy hiểm khi tham gia giao thông, đã xảy ra nhiều vụ va chạm xe máy khi tham gia giao thông

Kiến nghị của cử tri là chính đáng và đã được UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn của huyện đi kiểm tra theo phản ánh của cử tri và đã trả lời nhiều lần trong các đợt tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND các cấp ở địa phương. Năm 2021, UBND huyện đã giao cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng mở rộng 1 đoạn ở địa phận xã Ba Giang và được nhân dân đồng tình ủng hộ; năm 2023, UBND huyện tiếp tục giao cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng thực hiện mở rộng 02 đoạn tiềm ẩn mất an toàn giao thông ở địa phận xã Ba Giang. Như vậy trong thời gian qua, UBND huyện đã sử dụng nguồn vốn ngân sách để xử lý những bất cập trên tuyến đường này và trong thời gian tới tiếp tục giành nguồn kinh phí để giải quyết các kiến nghị của cử.

UBND huyện yêu cầu UBND xã Ba Giang, Ba Dinh có đoạn cua gấp, che khuất tầm nhìn tiến hành vận động nhân dân ủng hộ hiến đất, cây cối hoa màu để chung tay xử lý các bất cập của tuyến đường, góp phần cho việc đi lại, vận chuyển hàng hoá của nhân dân 02 xã được an toàn.

2.3. Cử tri thôn Kách Lang, xã Ba Dinh đề nghị Nhà nước sớm đầu tư cầu đi vào Tổ 4 Đồng Lân (56 hộ dân) và cầu đi vào Tổ 3 (16 hộ dân) để nhân dân trong thôn được đi lại thông suốt, đảm bảo an toàn, nhất là mùa mưa.

Kiến nghị của cử tri là chính đáng, nội dung này UBND huyện đã trả lời trực tiếp tại buổi tiếp xúc cử tri và đã được ghi nhận; tuy nhiên nguồn vốn có hạn, vì vậy trong thời gian tới yêu cầu UBND xã Ba Dinh tiếp tục rà soát các danh mục công trình thật sự cấp thiết đề nghị UBND huyện tổng hợp và đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2026-2030.

2.4. Cử tri thôn Làng Măng, xã Ba Dinh đề nghị Nhà nước làm cầu đi qua Tổ 1 Tà Diêu (40 hộ dân), làm cầu suối Ma Mang từ đầu cầu Sông Tô qua xóm Gò Ria tổ 3 Làng Măng dài khoảng 20m và làm bờ kè cầu Sông Tô dài khoảng 40m tại tuyến đường vào xóm Gò Ria phục vụ cho hơn 80 hộ dân, để nhân dân của 2 tổ nêu trên và học sinh được đi lại thông suốt và bảo đảm an toàn vào mùa mưa lũ nhân dân không qua sông được, học sinh phải thường xuyên nghỉ học

Kiến nghị của cử tri là chính đáng, nội dung này UBND huyện đã trả lời trực tiếp tại buổi tiếp xúc cử tri và đã được ghi nhận; tuy nhiên nguồn vốn có hạn nên chưa thể đầu tư trong giai đoạn này và đồng thời kiến nghị của cử tri không thể triển khai thực hiện được vì không được phép đầu nối vào QL24 theo quy định; ngoài ra, theo quy hoạch giao thông của huyện thì đường Ba Chùa – Ba Tô – Ba Tiêu sẽ đi theo hướng qua Tổ 1 Tà Diêu, xóm Gò Ria tổ 3, thôn Làng Măng; vì vậy trong thời gian tới yêu cầu UBND xã Ba Dinh rà soát các tuyến đường kết nối với tuyến đường này và đường đầu vào cầu Sông Tô đã được xây dựng để làm cơ sở tổng hợp đầu tư giai đoạn 2026-2030.

2.5. Cử tri thôn Nước Chạch, xã Ba Xa kiến nghị Nhà nước sớm đầu tư làm cầu treo từ tổ 2 qua tổ 1 thôn Nước Chạch (tổ 1 có 34 hộ), ý kiến này đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được quan tâm đầu tư

Trong thời gian vừa qua, UBND huyện đã quan tâm ưu tiên nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông; trong đó đầu tư nhiều cầu treo để giải quyết nhu cầu đi lại (đi bộ, xe máy) qua các sông suối. Đến nay kinh tế phát triển và nhu cầu vận chuyển hàng hóa, nông sản ngày càng lớn, vì vậy cầu treo không còn phù hợp. Sau khi khảo sát thực tế ở thực địa, xét thấy kiến nghị đầu tư làm cầu treo của cử tri là chưa phù hợp, vì tại vị trí kiến nghị làm cầu khẩu độ ngắn khoảng 35m, vì vậy việc đầu tư cầu BTCT là phù hợp xu thế phát triển.

Từ những lý do nêu trên, yêu cầu UBND xã Ba Xa tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri và thực hiện rà soát các công trình thực sự cấp thiết trên địa bàn, trong đó có danh mục công trình này để đưa vào kế hoạch đầu tư công trong giai đoạn tiếp theo (2026-2030).

2.6. Cử tri xã Ba Vi kiến nghị Tuyến đường Ba Vi - Ba Xa (đoạn từ UBND xã cũ đến tổ 1 thôn Giá Vực) hiện nay chưa có hệ thống thoát nước, khi trời mưa dẫn đến ngập úng cục bộ trong khu dân cư. Đồng thời, đường quá hẹp, trong khi

lưu lượng xe tham gia giao thông qua đoạn đường trên rất đông, đi qua các trường học, gây nguy cơ mất an toàn giao thông. Do đó đề nghị Nhà nước làm công thoát nước và mở rộng mặt đường đoạn từ UBND xã Ba Vi (cũ) đến hết tổ 1 thôn Giá Vực, xã Ba Vi

Nội dung này cử tri xã Ba Vi đã nhiều lần kiến nghị là thiết thực trong tiến trình phát triển đô thị mới Ba Vi và đã được UBND huyện trả lời trong nhiều đợt tiếp xúc cử tri, do chưa có nguồn kinh phí nên chưa tổ chức triển khai được. Ngày 11/8/2022, UBND huyện có Tờ trình số 123/TTr-UBND về việc xin hỗ trợ kinh phí đầu tư Chinh trang đô thị mới Ba Vi, tuy nhiên đến nay UBND tỉnh chưa bố trí kinh phí để thực hiện các nội dung cử tri kiến nghị. Năm 2023, UBND huyện bố trí 500 triệu đồng từ nguồn duy tu sửa chữa thường xuyên để gia cố rãnh thoát nước và lề đường nhằm tăng bề rộng nền đường, đảm bảo an toàn giao thông hơn đối với tuyến đường này. Trong những năm tiếp theo, UBND huyện sẽ bố trí một phần kinh phí của huyện và tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí để thực hiện chinh trang đô thị Ba Vi theo Nghị quyết số 02/NQ-HU ngày 31/12/2021 của Huyện uỷ về phát triển đô thị gắn với quản lý, sử dụng đất tại các khu vực đô thị, giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 đã xác định.

3. Về chế độ chính sách

* Cử tri Đinh Ngọc Hải, thôn Làng Giấy - Dốc Mốc, xã Ba Cung kiến nghị tháng 6 năm 2022 con ông là Đinh Ngọc Hà có nộp hồ sơ thi tuyển công chức vào ngành luật tại Phòng Nội vụ huyện. Tuy nhiên, đến nay Phòng Nội vụ không thông báo cho con ông biết và dự thi. Đề nghị cấp có thẩm quyền trả lời bằng văn bản lý do gì không thông báo cho thí sinh biết để dự thi

Căn cứ Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã và người quản lý doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi thì công tác tuyển dụng công chức hành chính cấp huyện thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 16/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Quảng Ngãi năm 2022; Thông báo số 76/TB-SNV ngày 27/5/2022 của Sở Nội vụ về tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Quảng Ngãi năm 2022; Ủy ban nhân dân huyện đã thực hiện việc tiếp nhận và tổng hợp Phiếu đăng ký dự tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 (*chỉ tiêu tuyển dụng tại UBND huyện Ba Tư*).

Ngày 01/7/2022, UBND huyện đã báo cáo Sở Nội vụ về kết quả tiếp nhận (*tại Công văn số 1253/UBND và có gửi kèm hồ sơ của thí sinh*). Các nội dung khác do Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nội vụ thực hiện. Việc thông báo dự thi đến thí sinh không thuộc thẩm quyền của UBND huyện Ba Tư.

4. Về tài nguyên và môi trường

4.1. Cử tri xã Ba Điền kiến nghị UBND huyện tiếp tục quan tâm, chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường sớm hoàn thành thủ tục, hồ sơ cấp giấy chứng

nhận quyền sử dụng đất cho 48 hộ dân Khu tái định cư thôn Làng Tương, xã Ba Điền.

Về nội dung này, theo chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tích cực tham mưu UBND huyện chỉ đạo thực hiện, nhằm giải quyết dứt điểm, kiến nghị của cử tri. Theo đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND huyện nhiều văn bản¹ gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xin chủ trương cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trực tiếp cho hộ gia đình, cá nhân được tái định cư theo Công văn số 2225/UBND-NNTN ngày 19/4/2017 của UBND tỉnh (*không thực hiện bước lập hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất cho chủ đầu tư*).

Tuy nhiên, theo ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1515/STNMT-QLĐĐ ngày 31/3/2023 về việc phúc đáp các nội dung khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai của UBND huyện Ba Tơ thì, “*Dự án xây dựng điểm định canh, định cư tập trung thôn Làng Tương, xã Ba Điền*” được UBND huyện phê duyệt Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật tại Quyết định số 1325/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 và tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, thu hồi đất từ năm 2016 (*sau ngày 01/7/2014, ngày Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành*). Để đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đất đai thì Chủ đầu tư (*Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện*) phải lập đầy đủ hồ sơ trình UBND tỉnh Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất trước khi đầu tư xây dựng công trình.

Trên cơ sở ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1515/STNMT-QLĐĐ ngày 31/3/2023, UBND huyện ban hành Công văn số 1229/UBND ngày 12/6/2023, chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện phối hợp với UBND xã Ba Điền “*Kiểm tra, rà soát đối tượng tái định cư, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong quá trình tham mưu thực hiện dự án không đúng quy định Luật Đất đai; có kế hoạch, giải pháp khắc phục thực hiện xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh*”.

Để giải quyết dứt điểm ý kiến của cử tri liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 48 hộ gia đình, cá nhân thuộc Khu tái định cư thôn Làng Tương, xã Ba Điền; trong thời gian đến, UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường đăng ký bổ sung “*Dự án xây dựng điểm định canh, định cư tập trung thôn Làng Tương, xã Ba Điền*” vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Ba Tơ, trình UBND tỉnh phê duyệt; trên cơ sở đó chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện (*Chủ đầu tư*) lập đầy đủ hồ sơ để UBND huyện trình UBND tỉnh Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất; làm cơ sở để UBND huyện Quyết định giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

¹ Công văn số 2208/UBND ngày 06/12/2021; Công văn số 1026/UBND ngày 06/6/2022 và Công văn số 456/UBND ngày 16/3/2023 của UBND huyện.

4.2. Cử tri xã Ba Nam kiến nghị huyện chỉ đạo phòng, ban chuyên môn xác minh diện tích UBND tỉnh cấp cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tô canh tác, duy trì hoạt động của doanh nghiệp **với diện tích hơn 100 ha**, vì hiện nay diện tích đất trên phía Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tô không sản xuất mà cho 02 hộ tư nhân thuê lại để sản xuất, cho nên cử tri đề nghị UBND huyện kiểm tra, xác minh xem Công ty còn nhu cầu sử dụng không, nếu không còn nhu cầu sản xuất thì đề nghị tỉnh thu hồi và cấp cho nhân dân khó khăn để có được diện tích đất canh tác.

Về nội dung này, qua kiểm tra, xác minh, rà soát hồ sơ có liên quan, thì trên địa bàn xã Ba Nam, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tô (*viết tắt là Công ty*) được UBND tỉnh cho thuê 125,83 ha đất để trồng rừng sản xuất theo Quyết định số 171/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 (*thuộc thửa đất số 43, 45, tờ bản đồ số 02*); việc cho thuê đất này là nhằm duy trì và đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và đã được UBND tỉnh phê duyệt phương án cấm mốc, cấp 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty theo Quyết định số 1642/QĐ-UBND ngày 04/11/2019.

Trên cơ sở đó, Công ty đã lập hồ sơ xin chủ trương đầu tư “Dự án trồng rừng sản xuất” với tổng diện tích 465,57 ha (*trong đó: Xã Ba Nam 125,83 ha; xã Ba Tô 339,74 ha*), với tổng vốn đầu tư 22,223 tỷ đồng và được UBND tỉnh thống nhất phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 31/3/2020.

Đến nay, Công ty đã lập hồ sơ thiết kế trồng rừng trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và đã thực hiện trồng rừng sản xuất trên địa bàn xã Ba Nam với tổng diện tích là 110,70 ha/125,83 ha, đạt 87,98% so với diện tích đất được cho thuê; phần diện tích đất còn lại (*15,13 ha*), hiện một số hộ dân đang lấn, chiếm sử dụng; Công ty đang phối hợp với UBND xã Ba Nam và các cơ quan có liên quan giải quyết theo quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân và Công ty.

Qua nội dung rà soát, xác minh nêu trên cho thấy: Hiện tại Công ty đã thực hiện trồng rừng trên phần lớn diện tích đất được Nhà nước cho thuê theo đúng Quyết định chủ trương đầu tư đã được UBND tỉnh phê duyệt. Đồng thời, có đầy đủ hồ sơ pháp lý về quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Mặt khác, trong những năm trước đây, qua công tác kiểm tra rà soát về tình hình quản lý và sử dụng đất của Công ty và nhu cầu về đất để sản xuất của nhân dân xã Ba Nam. UBND huyện đã đề nghị UBND tỉnh thu hồi 906,97 ha đất quy hoạch trồng rừng sản xuất của Công ty trên địa bàn xã Ba Nam, trong đó:

- Thu hồi theo Quyết định số 159/QĐ-UBND ngày 01/7/2013 của UBND tỉnh là: 564,60 ha;

- Thu hồi theo Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 06/10/2015 của UBND tỉnh là: 342,37 ha.

Toàn bộ diện tích đất thu hồi của Công ty trên địa bàn xã Ba Nam nói trên, UBND huyện đã lập dự toán đo đạc lập bản đồ địa chính và lập phương án giao đất cho nhân dân sản xuất tại Quyết định số 1732/QĐ-UBND ngày 28/12/2016. Kết quả đã đo đạc, lập phương án giao đất cho nhân dân sản xuất được 863,95 ha, đạt 95,26% so với diện tích đất đã thu hồi và đã cấp 339 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân để ổn định sản xuất.

Như vậy, ý kiến, kiến nghị của nhân dân xã Ba Nam đã được UBND huyện quan tâm, kiến nghị và trình cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

4.3. Cử tri xã Ba Dinh phản ánh sau khi thực hiện đề án sáp nhập trường, lớp học của ngành giáo dục, trên địa bàn xã Ba Dinh hiện nay có các điểm trường không còn sử dụng, không có người quản lý dẫn đến hư hỏng gây lãng phí. Đề nghị ngành giáo dục kiểm tra có còn nhu cầu sử dụng hay không, nếu không còn sử dụng thì thực hiện thủ tục bàn giao để địa phương có phương án tiếp nhận đưa vào sử dụng và bảo quản 03 điểm trường Mầm non Kách Lang, thôn Nước Lang và thôn Kà La (*Nước Tiên cũ*)

Theo phản ánh của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch, Trường mầm non Ba Dinh để triển khai các thủ tục liên quan đến phương án bàn giao đất và tài sản trên đất cho địa phương đối với những điểm trường thôn đã không còn nhu cầu sử dụng.

Tuy nhiên, hiện nay UBND tỉnh chưa ban hành Quyết định điều chỉnh bổ sung phương án sắp xếp lại đất và tài sản trên đất đối với huyện Ba Tư nên chưa đủ điều kiện để UBND huyện ban hành Quyết định bàn giao đất và tài sản trên đất cho địa phương đối với những điểm trường thôn đã không còn nhu cầu sử dụng đối với Trường Mầm non Ba Dinh.

4.4. Cử tri xóm Vàng Ro, thôn Làng Mạ, xã Ba Tô đề nghị huyện điều chỉnh bổ sung danh sách về việc cấp đất ở cho nhân dân xóm Gò Tùng bổ sung thêm một số hộ khó khăn về đất ở xóm Vàng Ro về tái định cư do xã đã quy hoạch

Theo quy định, các trường hợp xét cấp đất ở thì do UBND xã tổ chức họp xét về điều kiện, đối tượng theo quy định của pháp luật sau đó trình UBND huyện xem xét, quyết định. Đến thời điểm hiện nay, UBND huyện chưa nhận được danh sách “về việc cấp đất ở cho nhân dân xóm Gò Tùng” và “danh sách số hộ khó khăn về đất ở xóm Vàng Ro về tái định cư do xã đã quy hoạch”. Do đó, không có cơ sở để UBND huyện chỉ đạo thực hiện đối với nội dung “Điều chỉnh bổ sung danh sách về việc cấp đất ở cho nhân dân xóm Gò Tùng bổ sung thêm một số hộ khó khăn về đất ở xóm Vàng Ro về tái định cư do xã đã quy hoạch”.

UBND huyện yêu cầu UBND xã Ba Tô khẩn trương tổ chức họp xét về điều kiện, đối tượng được cấp đất ở, về tái định cư theo quy định của pháp luật sau đó lập danh sách trình UBND huyện xem xét, quyết định.

5. Về điện thắp sáng

5.1. Cử tri thôn Làng Dút, xã Ba Nam kiến nghị: Hiện nay lưới điện quốc gia đã cấp về thôn Làng Dút. Năm 2001, có 24 hộ dân nộp hồ sơ đề nghị cấp điện

riêng (*cấp công tơ điện*), tuy nhiên đến nay vẫn chưa được cấp công tơ điện để sử dụng. Kiến nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo Điện lực Ba Tơ nhanh chóng phối hợp với địa phương rà soát và hạ công tơ cấp điện cho nhân dân để 24 hộ dân sinh sống trên địa bàn thôn Làng Dút, xã Ba Nam được tiếp cận, sử dụng điện quốc gia

Hiện trạng cấp điện: Các hộ dân tại thôn Làng Dút được cấp điện qua đường dây 0,4kV thuộc TBA Ba Nam điểm xa nhất cách công tơ điện 160 mét (*tính từ cột I/11/4 đến Trường Mầm non xã*). Lưới điện đảm bảo cấp điện, điện lưới ổn định đến các hộ dân (*đo tại vị trí đặt công tơ*). Người dân dùng cột tre, gỗ tạm bợ để cố định dây dẫn trên cao.

Kế hoạch đầu tư cấp điện: Hiện tại Điện lực Ba Tơ chưa có kế hoạch đầu tư lưới điện tại khu vực này do vẫn đảm bảo việc cung cấp điện. Tuy nhiên về lâu dài sẽ đưa vào kế hoạch đầu tư để lưới điện ổn định hơn;

5.2. Cử tri xã Ba Lễ đề nghị UBND huyện đề xuất các ngành chức năng có thẩm quyền làm việc với ngành Điện lực Ba Tơ để hạ thế 1 Trạm biến áp tại xóm anh Thang - Thôn Đồng Lâu (*24 hộ dân*), vì đường dây điện quá xa khu dân cư, không đảm bảo an toàn về điện

Hiện trạng cấp điện: Các hộ dân tại xóm anh Thang – thôn Đồng Lâu. Điện cung cấp cho các hộ dân được kéo từ cột A/01 TBA Ba Lễ 2 xuất tuyến 472/T6 cột này cách TBA 40 mét. Chiều dài dây dẫn từ cột điện đến nhà các hộ dân dao động từ 300÷500 mét. Lưới điện đảm bảo cấp điện, điện lưới ổn định đến các hộ dân (*đo tại vị trí đặt công tơ*). Người dân dùng cột tre, gỗ tạm bợ để cố định dây dẫn trên cao.

Kế hoạch đầu tư cấp điện: Hiện tại Điện lực Ba Tơ chưa có kế hoạch đầu tư cấp điện cho khu vực này tuy nhiên về lâu dài để đảm bảo cấp điện cho nhân dân, UBND huyện sẽ làm việc với Điện lực Ba Tơ đề xuất kế hoạch để xây dựng lưới điện khu vực này trong thời gian đến.

5.3. Cử tri xã Ba Động kiến nghị cấp có thẩm quyền quan tâm đầu nối đường dây điện từ chòi canh Suối Loa đi đến hộ ông Phạm Qui dọc theo Quốc lộ 24, nhân dân đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết.

Hiện trạng cấp điện: Hiện các hộ dân từ chòi canh Suối Loa đi đến hộ ông Phạm Qui dọc theo tuyến QL 24 được cấp điện tại cột I/1/7 thuộc TBA Ba Động 8 chiều dài dây dẫn từ cột điện đến nhà khách hàng khoảng 380m.

Kế hoạch đầu tư cấp điện: Qua kiến nghị của cử tri các năm 2019-2020; đến năm 2021 Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã thực hiện xây dựng hoàn thành đường dây dẫn điện 0,4kV để cấp điện cho KDC này; tuy nhiên trong quá trình đấu nối để đưa vào vận hành lưới điện ông Trần Quốc Triều, thường trú tại thôn Suối Loa, xã Ba Động, huyện Ba Tơ không cho thực hiện đấu nối. Điện lực Ba Tơ phối hợp với UBND xã Ba Động nhiều lần làm việc để đưa đường dây vào vận hành phục vụ nhân dân, tuy nhiên ông Triều không đồng ý. Trong thời gian đến Điện lực Ba Tơ phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội của chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền vận động để thuyết phục ông Triều tạo điều kiện thực hiện đấu nối.

6. Về nước sạch

6.1. Cử tri xã Ba Giang đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện kiểm tra hệ thống nước sạch khu Trung tâm hành chính mới, phản ánh của người dân nước không đảm bảo trong quá trình sử dụng lúc có, lúc không rất khó khăn cho việc lấy nước sinh hoạt

Hệ thống nước sinh hoạt tại khu Trung tâm hành chính mới xã Ba Giang được đầu tư gồm các hạng mục cụm đầu mối, khu xử lý, 49 bệ vòi để cấp nước cho các cơ quan, đơn vị trong khu hành chính và 43 hộ dân di dời vào khu tái định cư. Sau khi tổng thể công trình được nghiệm thu đưa vào sử dụng vào ngày 13/7/2022, đến ngày 21/7/2022, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện đã bàn giao và hướng dẫn cho UBND xã Ba Giang quy trình quản lý, vận hành hạng mục nước sinh hoạt, yêu cầu UBND xã Ba Giang thực hiện theo đúng quy trình vận hành để đảm bảo cung cấp nước cho các hộ dân; bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân trong khu vực sử dụng nước hợp lý, tiết kiệm; mỗi bệ vòi phải gắn van khóa nước khi không sử dụng để đảm bảo nguồn nước cấp cho các hộ dân còn lại (*vì qua kiểm tra thực tế hiện trường nhiều hộ dân để nước chảy tự do ra rãnh thoát nước dọc của tuyến đường khi không sử dụng dẫn đến nguồn nước từ cụm đầu mối dẫn về khu xử lý không đảm bảo để cung cấp cho các hộ dân còn lại*).

Đối với nội dung: “Đầu tư hệ thống nước sạch tại Tổ 4 và Tổ 5, thôn Nước Lô, gồm 35 hộ dân hưởng lợi, vì hiện nay người dân ở 02 Tổ nêu trên đều lấy nước tự chảy để sử dụng không đảm bảo hợp vệ sinh”:

Nội dung này thuộc trách nhiệm của UBND xã Ba Giang, yêu cầu UBND xã rà soát, bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn để bố trí nguồn ngân sách được phân cấp trung hạn để thực hiện đầu tư xây dựng công trình nhằm phục vụ nhân dân.

6.2. Cử tri xã Ba Tô thiếu nước sinh hoạt

Tại Xóm Go Pa Rêu có 26 hộ đề nghị kéo nước sinh và xóm Làng Chép có 55 hộ, xóm Làng Chai 1 có 32 hộ: Hiện nay UBND huyện đã thực hiện đầu tư và đang thi công xây dựng 02 công trình Nước sinh hoạt thôn Mang Lùng I và công trình Nước sinh hoạt thôn Làng Xi 1, dự kiến hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2023 (*các hộ nêu trên đều nằm trong vùng hưởng lợi của 02 công trình*).

Đối với ý kiến của 39 hộ tại xóm Mang Lùng, thôn Mang Lùng I: Xóm Mang Lùng có 39 hộ đề nghị sửa chữa nước sinh hoạt thuộc công trình nước sinh hoạt Nước Lúa xây dựng năm 2012 và xóm Pa Năng 1 và Pa Năng 2 có 80 hộ thuộc công trình nước sinh hoạt Ba Tô xây dựng năm 2015: Nội dung này UBND huyện yêu cầu UBND xã Ba Tô tổ chức rà soát, đề xuất danh mục nâng cấp, sửa chữa các công trình nước sinh hoạt vào Chương trình mục tiêu quốc gia phát kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025.

Ý kiến của 50 hộ tại xóm Mang Gân, thôn Mang Lùng I; 20 hộ xóm Nước Rĩa, 10 hộ xóm Làng Tiết thôn Mang Lùng 2; 30 hộ tại xóm Nước Nin thôn Làng Mạ; 42 hộ xóm Làng Chai 2 thôn Làng Xi 2 đề nghị hỗ trợ giếng đào: UBND xã Ba Tô đã đề xuất danh mục hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 với 403 hộ trên địa bàn xã; vì vậy, yêu cầu UBND xã tổ chức rà soát đối tượng và tổ chức hỗ trợ sau khi có quyết định phân bổ kinh phí của huyện.

7. Về giao thông, thủy lợi

7.1. Cử tri xã Ba Dinh đề nghị Nhà nước sửa chữa lại kênh mương Nước Tiên (*Phía dưới nhà ông Phạm Văn Tích – tổ 5 – Kà La*). Vì hiện nay có một đoạn đã bị đứt gãy, hư hỏng nặng, chiều dài khoảng 20m. Đề nghị Nhà nước nối tiếp bê tông kênh mương Nước Tiên để phục vụ tưới tiêu cho cánh đồng Pan và cánh đồng Bơi diện tích 20 ha; chiều dài 500m

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND xã Ba Dinh tổ chức kiểm tra hiện trạng và đã lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, trình UBND huyện phê duyệt để thực hiện duy tu, sửa chữa tuyến kênh Nước Tiên và kênh Nước Lô, thôn Kà La từ nguồn cấp bù thủy lợi phí và nguồn vốn hỗ trợ bảo vệ phát triển đất trồng lúa năm 2023; dự kiến hoàn thành công trình trong quý 4 năm 2023.

7.2. Cử tri thôn Ba Sơn, xã Ba Vinh kính đề nghị UBND huyện quan tâm bố trí kinh phí làm đường BTXM và bi công thoát nước tại đoạn đường dân sinh từ xóm Huy Dri xuống xóm Huy Prêu, trong thời gian qua khi mưa lũ hàng năm gặp rất nhiều khó khăn việc đi lại cho hộ dân

Đây là tuyến đường thôn do UBND xã quản lý, yêu cầu UBND xã Ba Vinh rà soát danh mục này đã có danh mục đầu tư trung hạn giai đoạn 2021- 2025; nếu chưa có tiếp tục rà soát các công trình nào thật sự cần thiết để bố trí thực hiện công mục công trình này trong giai đoạn 2021-2025; trường hợp nếu không cân đối được nguồn kinh phí trong giai đoạn này thì rà soát tổng thể đề nghị đầu tư trong giai đoạn 2025-2030.

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Ba Tô tại kỳ họp HĐND huyện thường lệ cuối năm 2022; UBND huyện Ba Tô kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Thường trực huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Các đồng chí Đại biểu HĐND huyện;
- Mặt trận và các đoàn thể CT-XH huyện;
- Các cơ quan ban ngành huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Văn phòng HĐND và UBND huyện + CV;
- Lưu: VT. Tỉnh

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Giang Nam

